

HĐND HUYỆN SA THẦY
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/BC-BPC

Sa Thầy, ngày 4 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác của Toà án nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 .

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã phối hợp với các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm tra Báo cáo số 18/BC -TA ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Ban pháp chế HĐND huyện Báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2024.

1. Kết quả đạt được

Ban pháp chế HĐND huyện thống nhất với đánh giá của Toà án nhân dân huyện về Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2024 với những nội dung chính sau đây:

Sáu tháng đầu năm 2024, Toà án nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2024. Toàn thể cán bộ, công chức của TAND huyện đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử, cụ thể là: Tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt 83,3%, trong đó hoà giải thành các vụ án dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo tổ tụng đạt 92,96% số án đã giải quyết.

Trong xét xử, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; các vụ án thuộc diện chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết kịp thời, hình phạt áp dụng nghiêm minh.

Sáu tháng đầu năm 2024, TAND huyện đã thụ lý là 95 vụ (giảm 47 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Đã giải quyết, xét xử 84/137 vụ, đạt tỷ lệ 61,3%. Trong đó, đã giải quyết theo từng lĩnh vực: án hình sự 15 vụ/ 25 bị cáo. So với cùng kỳ 2023, số án thụ lý tăng 04 vụ. Đã đưa ra xét xử 11 vụ- 19 bị cáo, đạt tỷ lệ 73,3 % so với số vụ án, còn lại 04 vụ-06 bị cáo đang trong thời hạn giải quyết; án dân

sự: 41 vụ, (tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Đã giải quyết 14 vụ, đạt 34,1%. Đình chỉ 08; còn lại 27 vụ trong thời hạn giải quyết; Án kháng cáo : 01 vụ; hôn nhân gia đình 38 vụ, (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2023), Đã giải quyết 24 vụ, đạt 63,15 %, còn 13 vụ đang trong thời hạn giải quyết. về kết quả giải quyết vụ việc theo luật hoà giải, đối thoại tại Toà án¹.

Công tác tự kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm thực hiện, trong năm không có trường hợp nào khiếu kiện, khiếu nại đông người, phức tạp xảy ra; quan hệ phối hợp giữa Toà án nhân dân huyện với các cơ quan, đơn vị liên quan được tăng cường.

Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả tốt; chất lượng hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư mua sắm, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ của Toà án nhân dân huyện.

Hoạt động của Hội thẩm nhân dân² đảm bảo đúng quy định trên nguyên tắc độc lập xét xử và tuân theo pháp luật; tích cực tham gia xét xử các loại án và phát huy tốt vai trò của mình là đại diện nhân dân tham gia xét xử.

2. Tôn tại, hạn chế

Một số vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng thi công, hợp đồng vay tài sản giải quyết còn kéo dài mặc dù chưa vi phạm thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ban pháp chế HEND huyện thống nhất với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Toà án nhân dân huyện. Đề nghị TAND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có kết quả chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, kết luận số 92-KL/TW của Bộ chính trị, nhất là đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Chú trọng công tác quán triệt, chấn chỉnh nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc “Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán” ban hành kèm theo

¹ Đã chuyển 42/99 đơn khởi kiện sang hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (giảm 58 đơn so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, hòa giải, đối thoại thành 35/42 vụ, việc đạt tỷ lệ 83%. Các vụ việc hòa giải, đối thoại thành tại Tòa án đa phần là về yêu cầu ly hôn, nuôi con chung, cấp dưỡng cho con và tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Còn 07 hồ sơ hoà giải đang trong thời hạn giải quyết.

² Xử được 15 vụ án các loại (với 30 lượt Hội thẩm). Trong đó: 11 vụ án hình sự, 01 vụ án dân sự, 03 vụ hôn nhân và gia đình. Hoà giải viên tham gia 95 vụ việc.

Quyết định số 87/QĐ –HĐTC ngày 04/07/2018 của Hội đồng tuyển chọn và giám sát Thẩm phán quốc gia.

2. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án hình sự, nhất là các vụ án trọng điểm, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung làm tốt công tác hoà giải, công tác đối thoại tại Toà án.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác áp dụng pháp luật, bảo đảm thống nhất đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Duy trì thực hiện cơ chế phối hợp giữa ba ngành Toà án- Viện kiểm sát- công an đảm bảo hoạt động tuân theo pháp luật, tạo sự thống nhất cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Tiếp tục tổ chức xét xử lưu động các vụ án nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma tuý... nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

6. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Toà án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật theo Nghị định số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương; thực hiện tốt các phiên toà xét xử trực tuyến theo hướng dẫn của TAND tối cao và Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026, đề các vị Đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND - UBND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (29b).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Anh Nghĩa